



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวปภัสนร ถ้ววาปี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๒.	นางบังเอิญ ทองสมนึก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๓.	นางนิภา อักษรเสื่อ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๔.	นางสาวแสงระวี คำใจเดียว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่อันึง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

น.

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑.	นางสาวปภัสสร ถ้ำวาปี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๗๐๒๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๔๕๘๗	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลที่เท้า					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลที่เท้า					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”					
๒.	นางบังเอิญ ทองสมนึก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลบ้านลาด กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๔๓๖๖๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๔๕๘๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้านต่อ การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน แนวทางปฏิบัติพยาบาลการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวาน					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”					

๑๐๑

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๓.	นางนิภา อักษรเสื่อ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๔๖๔๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๕๐๖๔๖	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน แนวทางปฏิบัติการพยาบาลการส่งตรวจผู้ป่วยสงสัยมะเร็งเต้านม รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				
๔.	นางสาวแสงระวี คำใจเดียว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๑๐๗๕๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๑๐๗๕๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
		ชื่อผลงานส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่มีภาวะช็อกจากเหตุหัวใจ (cardiogenic shock) ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน พัฒนางานบริการดูแลผู้ป่วย ฉุกเฉินเร่งด่วน ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				

๑๐๙